

Sinh hoạt CĐNVQGVNHN/HTĐ&PC  
Chủ đề: Sinh hoạt Yểm trợ Tinh thần Quốc nội  
Tác giả: Đỗ Hiếu/DHT tường trình từ Washington, D.C.  
Hình ảnh: Nhất Hùng

# Đêm thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam

Đêm thắp nến cầu nguyện cho phong trào dân chủ tại Việt Nam và yểm trợ cuộc đấu tranh của toàn dân chống bạo quyền cộng sản bán nước, diễn ra vào tối Thứ Bảy, 18 tháng 8, năm 2018 tại thương xá Eden, thành phố Falls Church, Virginia-Hoa Kỳ.



Buổi lễ do Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận phối hợp tổ chức với sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện hội đoàn quân, dân chính, quan chức Hoa Kỳ và trên 300 đồng hương.

Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ khi màn đêm vừa buông trong bầu không khí trang nghiêm, mát dịu và may mắn Trời không mưa như tin khí tượng loan báo.

Sau nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm do Liên Hội cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn đảm trách, với sự điều hợp của hai Không Quân Đào Hiếu Thảo và Huỳnh Bá, cô Jennifer Nguyễn trình bày Quốc Ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, ông Đoàn Hữu Định, Điều Hợp Viên của Ủy Ban Đặc Nhiệm, chào mừng quan khách và đồng hương.



Sau đó ông Bùi Mạnh Hùng, điều hợp chương trình, giới thiệu và trình diện các thành viên trong Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai giới thiệu quan khách danh dự hiện diện và cũng là người điều hợp chương trình văn nghệ với ông Đính Hùng.

Kế tiếp là phát biểu của ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, ông Nguyễn Văn Tàn, Chủ Tịch Liên Hội cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, cùng nói lên quyết tâm của người Việt hải ngoại đồng hành và sát cánh với quốc nội, để mạnh mẽ lên án những thảm trạng, tệ đoan nơi quê nhà dưới sự thống trị của tập đoàn cộng sản, ngày càng gia tăng đàn áp, bắt bớ, giam cầm, xử án nặng nề những người yêu nước công khai lên án chế độ hà khắc độc đoán, sẵn sàng bán nước cho Tàu Cộng.

Liên tục chương trình là lễ thập nén, dâng vòng hoa trước Bàn Thờ Tổ Quốc và nghi thức niệm hương, cầu nguyện của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Sau đó là phát biểu của các chức sắc tôn giáo, các đại diện hội đoàn và chính khách Mỹ.

Phía lãnh đạo tinh thần có ông Huỳnh Văn Hiệp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và Giáo Hữu Thái Trinh Thanh, Thánh Thất Cao Đài Vùng Hoa Thịnh Đốn cùng góp ý về hiện tình đất nước trong hoàn cảnh bị kẻ thù Phương Bắc lâm le thôn tính, với mưu đồ chiếm đoạt mà không cần đến súng đạn vì Bắc Bộ Phủ nhu nhược, thần phục quan thầy đã mở rộng cửa đón cả triệu công nhân, du khách Tàu tràn ngập mọi miền đất nước ta.

Đại diện hội đoàn có bà Huỳnh Thị Trúc Nương, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Hoa Thịnh Đốn nhắc lại “cảnh nước mất nhà tan” trong cuộc “đổi đời” vào tháng tư đen năm

1975, biến toàn miền Nam thành nhà tù khổng lồ, giam cầm hàng triệu quân nhân, công chức, khiến cả triệu người vượt thoát tìm tự do, trong đó có hàng trăm ngàn người bỏ thân trong rừng sâu núi thẳm hay chìm đắm ngoài biển khơi mênh mông. Bà cũng lên án thái độ “hèn với giặc, ác với dân” của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Hà Nội.

Ông Nguyễn Hùng Lâm, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Richmond, Virginia, tin tưởng vững chắc rằng chế độ cộng sản phải bị giải thể, theo trào lưu tiến hóa của nhân loại và phong trào đấu tranh dân chủ của người Việt trong nước và hải ngoại sẽ toàn thắng. Chính thể tự do, dân chủ tại Việt Nam được văn hòi bằng bầu cử trong sáng và công bằng.

Trong số quan khách Mỹ phát biểu có bà Barbara Comstock, dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Virginia, ông Chris Smith, Sáng Lập Viên tổ chức chống cộng Anticommunism Action Team (ACAT), ông Nathan Brinkman, Tùy Viên Báo Chí của ông Corey Stewart, Ứng Cử Viên Thượng Viện Hoa Kỳ, ông Jeff Dove, Ứng Cử Viên Hạ Viện Hoa Kỳ, ông Tim Hannigan, Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Đảng Cộng Hòa, Fairfax, Virginia.

Những khách mời này là bạn thân thiết của cộng đồng Người Việt, họ luôn tích cực ủng hộ Cờ Vàng chính nghĩa, nhiệt liệt hoan nghênh các cuộc biểu tình quy mô, liên tục tại Việt Nam, từng sát cánh với chúng ta trong công cuộc đấu tranh cho quyền làm người tại Việt Nam, kịch liệt lên án bạo quyền cộng sản Hà Nội tước đoạt mọi quyền sống, cầm tù dài hạn hàng trăm nhân vật bất đồng chính kiến, trong đó có nhiều phụ nữ với con nhỏ.

Chương trình văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ được yêu mến đóng góp với những ca khúc như: “Triệu Con Tim”, “Trả Lại Cho Dân”, “Mẹ Việt Nam Ôi, Chúng Con Vẫn Con Đây”, “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về”, “Đất Nước Tôi”, “Đã Đến Lúc”, “Tội Nghiệp Dân Tôi”. Màn hợp ca “Thề Không Phản Bội Quê Hương” kết thúc phần ca nhạc được khán giả phụ họa nồng nhiệt với những tiếng hô vang dội “đả đảo cộng sản”, hàng trăm ngọn nến dâng cao, rừng cờ Việt Mỹ phát phới trong tay đồng hương.



Sau lời cảm tạ của Đại Diện Ban Tổ Chức, đêm Thắp Nến chấm dứt lúc 10 giờ đêm.

Ban Tổ Chức cho biết, qua chương trình trực tiếp truyền hình buổi lễ Thắp Nến do Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn thực hiện, khán giả trong nước và hải ngoại có thể theo dõi các diễn tiến ngay từ phút đầu với hình ảnh rõ nét.

Từ quê nhà, xem được trọn vẹn diễn tiến Đêm Thắp Nến, Linh Mục Phê-rô Phan Văn Lợi, ở Huế, Hòa Thượng Thích Không Tánh từ Sài Gòn và Chánh Trị Sự Hứa Phi tại Lâm Đồng đã tìm đủ mọi cách liên lạc với Ban Tổ Chức ở Hoa Thịnh Đốn, để lên tiếng phát biểu trong buổi lễ, nhưng mọi cuộc điện đàm của quý vị lãnh đạo tinh thần đều bị an ninh mạng ngăn chặn.

***Đỗ Hiếu/DHT***



---

*Nguồn: Internet eMail by KQ Đỗ Hiếu/DHT chuyển*

*Đăng ngày Thứ Hai, August 20, 2018  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*